

บริษัทไชน่า แอร์คราฟท์ ลีสซิ่ง ได้ลงนามในบันทึก ความเข้าใจสำหรับการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 จำนวน 100 ลำแล้ว

✖
บริษัทให้เช่าเครื่องบินชั้นนำในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดหลายแห่ง ยังคงเลือกสนับสนุนเครื่องบิน เอ320 อย่างต่อเนื่อง

✖
บริษัทไชน่า แอร์คราฟท์ ลีสซิ่ง (China Aircraft Leasing Company: CALC) ผู้ให้เช่าเครื่องบินอิสระชั้นนำในประเทศจีน ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) กับบริษัทแอร์บัส สำหรับการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 จำนวน 100 ลำ โดยข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องบิน เอ320 ซีโอ จำนวน 74 ลำ เครื่องบิน เอ320 ซีโอ (current engine option: CEO) จำนวน 16 ลำ และเครื่องบิน เอ321 ซีโอ จำนวน 10 ลำ เมื่อรวมข้อตกลงล่าสุดครั้งนี้แล้ว CALC จะมียอดการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 ทั้งหมดจำนวน 140 ลำ

“ข้อตกลงในการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 ครั้งใหม่นี้ ยืนยันให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมและความโดดเด่นของเครื่องบินลำนี้ ด้วยการนำเสนอความคุ้มค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า รวมไปถึงความน่าเชื่อถือระดับสูง และความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารที่ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกัน” ดร.ไมค์ พูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร CALC กล่าว “คุณสมบัติหลักที่สำคัญเหล่านี้ทำให้เครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 เหมาะสมที่สุดสำหรับกลยุทธ์ของ CALC ในการนำเสนอโซลูชันการเช่าเครื่องบินที่ประกอบไปด้วยทั้งนวัตกรรมและประสิทธิภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้านการบินในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก”

“เมื่อบริษัทผู้ให้เช่าเครื่องบินชั้นนำที่ให้บริการแก่ลูกค้าในตลาดการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกและทรงประสิทธิภาพที่สุดอย่าง CALC มีการเพิ่มการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 ที่เป็นที่ยอมรับของเรา เราถือได้ว่านั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนของความสำเร็จในระยะยาวที่จะยังคงมีต่อไป ของสายผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดของเรา” มร. จอห์น ลีฮี ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์แอร์บัส กล่าว “ตระกูลเครื่องบิน เอ320 เป็นการลงทุนในอุดมคติของผู้ให้เช่าเครื่องบินทั้งหลาย เนื่องจากปัจจัยที่เอื้อต่อความคุ้มค่าในการลงทุนแต่ละด้าน อาทิเช่น การมีฐานผู้ประกอบการการบินอย่างแพร่หลาย (wide operator base) เศรษฐศาสตร์การปฏิบัติการบินที่ยอดเยี่ยม

(excellent operating economics) และการมีมูลค่าคงเหลือที่ดีเยี่ยม (strong residual values)”

ด้วยตัวเลือกเครื่องยนต์ใหม่ “new engine option” ของเครื่องบินแอร์บัส เอ320 นีโอ ได้รวบรวมนวัตกรรมไว้
อย่างหลากหลาย ทั้งเครื่องยนต์รุ่นล่าสุดและอุปกรณ์ชาร์คเล็ทปลายปีกขนาดใหญ่ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้วจะช่วย
ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้สูงถึง 15% นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้งาน และจะช่วยลดได้สูงถึง 20% ในปี 2563 ซึ่ง
เท่ากับการช่วยลดการเผาผลาญคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 5,000 ตันต่อเครื่องบินหนึ่งลำต่อปี

เครื่องบินแอร์บัสตระกูล เอ320 เป็นสายผลิตภัณฑ์เครื่องบินทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดในโลก ซึ่งปัจจุบันมียอดการ
สั่งซื้อแล้วราว 11,000 ลำ โดยได้ทำการส่งมอบไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 6,200 ลำให้กับลูกค้าและผู้ปฏิบัติการ 400
รายทั่วโลก จากการที่มีห้องโดยสารที่กว้างที่สุดทำให้เครื่องบินทุกรุ่นของตระกูล เอ320 สามารถนำเสนอความ
สะดวกสบายที่ดีที่สุดในทุกชั้นโดยสารของบรรดาธุรกิจการบิน พร้อมทั้งที่นั่งที่มีความกว้างถึง 18 นิ้ว ซึ่งถือเป็น
มาตรฐานชั้นโดยสารแบบประหยัดของแอร์บัส